
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 มลพษิ กทม. 

นสพ.ทุกฉบบั 

  ทวีีทุกช่อง 

    -เสนอข่าว พล.อ ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถงึการแก้ไขปัญหาฝุ่ นละอองในกทม. ว่า ได้สั่งการให้ก.

ทรัพยากรธรรมชาตฯิ ก.มหาดไทย และกทม. ฉีดนํา้ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงสวมหน้ากากอนามัย 

ส่วนเร่ืองการทาํฝนหลวงได้เตรียมการไว้ แต่ต้องดูปริมาณความช้ืนในอากาศ และยังสั่งการให้ก.พาณิชย์ควบคุมราคา

หน้ากากอนามยั  

     ด้าน นายประลอง ดาํรงคไ์ทย อธบิดกีรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ได้ประสานกรมฝนหลวงฯ ให้ช่วยทาํฝนเทยีมเพ่ือ

ลดฝุ่ น ประสานกองบัญชาการตาํรวจจราจร ตรวจจับรถควันดาํและร่วมกับขสมก.ตรวจรถโดยสารขสมก.ในอู่ต่างๆ 

ประสานกทม.เพ่ือดาํเนินการตามมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหา PM 2.5 รวมทั้งประสาน สธ.เตรียมแจก

หน้ากากอนามัยให้กบัประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง ขอให้ประชาชนตระหนักแต่อย่าตระหนก เพราะสถานการณไ์ม่รุนแรง

เท่ากบัปี 2561 คาดว่าค่า PM 2.5 จะลดลงช่วงต้นเดือนมี.ค. ส่วนการประกาศเขตควบคุมมลพิษต้องพิจารณาตาม

ความเหมาะสม ขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามยัและรับฟังการแจ้งเตอืนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      นายสุรสีห์ กติติมณฑล อธบิดีกรมฝนหลวงฯ เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศและศึกษาความเป็นไปได้ 

คาดว่าวันที่ 15-18 ม.ค.มแีนวโน้มที่จะทาํฝนหลวงได้ 

     ด้าน พล.ต.อ.อศัวนิ ขวัญเมอืง ผู้ว่าฯ กทม. เชิญผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก กองบงัคับตาํรวจ

จราจร กองบญัชาการตาํรวจนครบาล กรมอนามยั กรมอตุนุิยมวิทยา กรมฝนหลวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุม

แก้ไขปัญหา PM.2.5 ในพ้ืนที่กรงุเทพฯ เบื้องต้นออกมาตรการตั้งแต่ช่วงเยน็วันที่ 14 ม.ค. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดมรถฉีดละอองนํา้เพ่ือบรรเทาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ และกทม.จัดเตรียมหน้ากากอนามัย N 95 จาํนวน 10,000 ชิ้น 

แจกจ่ายให้ประชาชน ประสานผู้บังคับการตาํรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบก เข้มงวดตรวจจับควันดาํ ห้าม

รถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกชนิดเข้าเขตเมอืง ตั้งแต่ 05.00-09.00 น. และ 15.00-22.00 น.  

ข่าวสด ไทยรัฐ 

 ไทยโพสต ์ไอเอน็เอน็ 

ช่อง TNN 24 
ไทยรัฐออนไลน ์

   -เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตดิตามเฝ้าระวังผลกระทบสขุภาพและให้

ความรู้ ในการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมอบให้ นพ.ศุภกจิ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. เปิดศูนย์ปฏบิัติการด้าน

การแพทย์และสาธารณสุขที่ สธ. เพ่ือติดตามเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพ ให้ความรู้ประชาชนและวิธป้ีองกันตัวเองที่

ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สงูอายุ เดก็เลก็ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง โรคหัวใจ

และหลอดเลือด ทั้งนี้  ข้อมูลการเฝ้าระวังของสาํนักระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 3 ส.ค. 2561- 7 ม.ค. 2562  ไม่พบ

ผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค ได้แก่ หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง และโรคเกี่ยวกบัหัวใจและหลอดเลือด สงูขึ้นผิดปกติ หรือพบ

เป็นกลุ่มก้อนเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาที่ผ่านมา และไม่มรีายงานผู้ที่มอีาการรนุแรง 

กรงุเทพธรุกจิ     -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การป้องกันผลกระทบต่อสขุภาพจากฝุ่ นละออง

ขนาดเลก็ ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงหลีกเล่ียงการทาํกจิกรรมหรือออกกาํลังกายกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้สงูอายุ 

หญิงตั้งครรภ์ เดก็เลก็ ผู้ป่วยด้วยโรคประจาํตวั เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภมูิแพ้ โรคหัวใจ หากออกจาก

บ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน และหากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลาํบาก แน่นหน้าอก ใจสั่น คล่ืนไส้ หรือ

วิงเวียนศีรษะ ขอให้ไปพบแพทย์ 

เดลินวิส ์ไทยโพสต ์      -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธวีันดา รองอธบิดกีรมอนามยั กล่าวว่า ฝุ่ นละอองที่มผีลกระทบต่อสขุภาพชัดเจน ส่วนใหญ่จะ

เป็นฝุ่ นขนาด PM 10 ซึ่งจะถูกดักจับด้วยเมือกและขนจมูก ระบบหลอดลม แต่ฝุ่ นขนาด PM 2.5 จะไม่ถูกดักจับและ

ลงไปถงึเนื้อปอดเข้าหลอดเลือด ทาํให้โรคที่เป็นอยู่มีอาการรุนแรงขึ้นและถี่ขึ้น และในระยะยาวเนื่องจากมีผลกระทบ

กบัระบบทางเดินหายใจ ทาํให้เกิดการอกัเสบของหลอดลม ซึ่งทาํให้การเปล่ียนแปลงของเซลล์ผิดปกติ มีโอกาสเกิด

โรคมะเรง็กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มทางเดนิหายใจได้ โดยเฉพาะมะเรง็ปอด สาํหรับหน้ากากที่ใช้แทน N 95 ได้คือหน้ากากที่

ใช้ป้องกนัพิษ แต่เหมาะสาํหรับคนที่ต้องรับควันพิษ เช่น ตาํรวจจราจร คนทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยงไม่จาํเป็นต้องใช้ คนที่

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่15 มกราคม 2562 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 



                                                             สรุปข่าววันที่ 15 มกราคม 2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ควรจะใช้ควรเป็นคนที่ทาํงานกลางแจ้งในพ้ืนที่เสี่ยง อาท ิกรรมกรก่อสร้าง จักรยานยนตรั์บจ้าง และพ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนที่ 

ส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านพ้ืนที่เสี่ยงในเวลานาน ไม่ต้องกงัวล แต่หากเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด

เลือด ผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง ผู้ป่วยโรคหอบ อาจต้องสวมหน้ากากป้องกนัตัวเอง เพราะฝุ่ นละอองขนาดเลก็อาจจะเข้าไป

ทาํให้อาการของโรครนุแรงขึ้น        

คมชัดลึก     -เสนอข่าว ตวัแทนกรมอนามยั กล่าวว่า ปัจจุบนัยังไม่พบผู้ป่วยทางเดนิหายใจเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญ แต่เนื่องจาก

ฝุ่ นขนาดเลก็จมูกไม่สามารถกรองได้ จึงได้เกบ็ข้อมูลทุกวันจากรพ. และตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงเรียน เพ่ือดูแล

กลุ่มเสี่ยง  

มตชิน     -เสนอข่าว นพ.สภุัทร ฮาสวุรรณกจิ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสตเ์ฟซบุก๊ส่วนตวั ระบุว่า สามารถลดฝุ่ น PM 2.5 ได้

ด้วยการหยุดการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และจัดระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทติย์ทุกครัวเรือน นอกจากลดโลกร้อน 

ยังลดโอกาสการเป็นมะเรง็ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองด้วย 

กรงุเทพธรุกจิ 

ไทยรัฐ ข่าวสด คมชัด

ลึก 

ไทยรัฐออนไลน ์

     -เสนอข่าว นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ฝุ่ น PM2.5 เร่ิมเป็นปัญหาในประเทศไทยมากขึ้น ทาํให้คนที่มโีรคระบบทางเดนิ

หายใจได้รับผลกระทบมาก และคนที่มโีรคหลอดเลือดและหัวใจ เสี่ยงได้รับอนัตราย และอาจทาํให้เสี่ยงต่อการเกดิโรค

ถุงลมโป่งพอง นอกจากนี้  ยังส่งผลต่อหญิงตั้งครรภ์อาจได้รับอนัตรายได้ เตือนคนที่ชอบออกกาํลังกายตอนเช้า ขอให้

งดกจิกรรมกลางแจ้งในพ้ืนที่ที่มีฝุ่ นละอองสูง ขณะนี้  รพ.รัฐและมหาวิทยาลัยได้เกบ็ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคระบบ

ทางเดนิหายใจ ซึ่งรพ.ศิริราชเร่ิมพบผู้ป่วยระบบทางเดนิหายใจมากขึ้นใน 2-3 สปัดาห์ที่ผ่านมา                  

ข่าวสด     -เสนอข่าว นพ.วิทวัส ศิริประชัย อดตีแพทย์ รพ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โพสต์ในเพจ Kapooman ระบุว่า ฝุ่ น PM 2.5 

ยังมีผลต่อหลอดเลือดและหัวใจโดยตรง ทาํให้เส้นเลือดเสื่อมสภาพจนเส้นเลือดเปราะแขง็หรือตีบตันเรว็ขึ้น โดยมี

งานวิจัยพบว่าคนที่สมัผัส PM 2.5 มาก จะเป็นโรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมอง สงูกว่าคนที่ไม่ได้สมัผัสและมีนักวิจัย

พบว่า การสมัผสั PM 2.5 มแีนวโน้มว่าจะมคีวามสมัพันธก์บัภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ  

กรงุเทพธรุกจิ     -เสนอข่าว นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบาํบัด วิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชา

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกาํหนดค่าเฉล่ีย PM 2.5 รายปี ไม่เกนิ 10 

มคก./ลบ.ม. ซึ่งทุกๆ 10 มคก./ลบ.ม. ที่เกนิกาํหนด จะส่งผลให้คนในพ้ืนที่นั้นๆ อายุสั้น 1 ปี ยกตัวอย่าง จ.พะเยา 

วัดค่า PM 2.5 ได้ 50 กว่า ทาํให้อายุสั้นไป 4.7 ปี ส่วนกทม.ค่าเฉล่ีย 30 มคก./ลบ.ม. ส่งผลให้อายุสั้น 2 ปี โดย

ภาพรวมทั่วโลกประชากรมอีายุสั้นลงเฉล่ีย 1.8 ปี 

กรงุเทพธรุกจิ 

ไทยรัฐ 

ไทยรัฐออนไลน ์

    -เสนอข่าว นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แนะนาํว่า หน้ากากอนามัย N95 สามารถป้องกนัฝุ่ นละอองได้แต่ใช้ได้คร้ังเดียวและมี

ราคาแพง หากจาํเป็นต้องไปในพ้ืนที่เสี่ยง สามารถใช้หน้ากากอนามยัปกตสิวม 2 ชั้น และเคยมกีารทดลองใช้ผ้าขาวม้า 

4 ชั้นมาเยบ็หน้ากาก พบว่าม ีคุณภาพเทยีบเท่า N95 และสามารถใช้ได้บ่อยมากกว่า 

เวบ็ไซตส์นุก     -เสนอข่าว ผลงานวิจัยปี 2551 ของ 4 4 ศ.ดร.อุษณีย์ วินิจเขตคาํนวณ และดร.ขนิษฐา พันธุรี Thaneyhill จาก ม.

เชียงใหม่3 3 พบว่า หน้ากากชนิด N95 ช่วยลดฝุ่ น PM 2.5 เมื่ออยู่กลางแจ้งได้ประมาณ 90% และเมื่อใช้หน้ากาก

อนามยัซ้อนกระดาษทชิชู 2 ชั้น พบว่าช่วยลดได้ใกล้เคยีงกบั N95 จึงสามารถใช้แทนได้ 1 8หรืออาจใช้หน้ากากชนิด 3M 

8210 หรือ 3M 9002A หรือหน้ากากที่ใช้ทั่วไปในห้องผ่าตัด (Dura Mask) และเพ่ิมผ้าเชด็หน้าหรือกระดาษทชิชู

ประกบลงไป  

นสพ.ทุกฉบบั     -เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเร่ืองหน้ากากอนามัยที่

ป้องกนัฝุ่ น PM 2.5 ขาดแคลน ว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ หากไม่เพียงพอจะประสานโรงงานผู้ผลิตให้เร่ง

กระจายหน้ากากอนามยัไปยังพ้ืนที่ต่างๆ พร้อมกาํชับให้ออกตรวจสอบการขายหน้ากากอนามัยในพ้ืนที่กรุงเทพฯและ

ปริมณฑล หากพบกกัตนุเพ่ือโก่งราคาจะดาํเนินการขั้นเดด็ขาด โดยมโีทษจาํคุกไม่เกนิ 7 ปี ปรับไม่เกนิ 140,000 บาท 

หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มตชิน ข่าวสด 

มตชินออนไลน ์

   -เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. กล่าวถึงกรณีหน้ากาก N95 ขาดตลาด ว่า มีบริษัทเดียวที่

นาํเข้าหน้ากากอนามยั N95 และไม่มกีารผลิตในประเทศไทย ซึ่งหน้ากากอนามยั N95 จะมคีวามละเอยีดสงูมาก ใส่ได้

ระยะเวลาสั้นเพราะทาํให้หายใจลาํบาก ส่วนใหญ่ใช้ในห้องไอซียู ประชาชนไม่ต้องกงัวลหากแค่สญัจรไปพ้ืนที่นั้นเป็น

เวลาสั้นๆ  

กรงุเทพธรุกจิ    -เสนอข่าว นางสาวจริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงคด้์านพลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ กรีนพีซ

https://travel.sanook.com/thailand/chiangmai/
https://travel.sanook.com/thailand/chiangmai/
https://travel.sanook.com/thailand/chiangmai/
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ความเหน็ว่าต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอ 4 ส่วน คอื 1.ภาคพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากเชื้ อเพลิง

ฟอสซิล 2.ภาคอตุสาหกรรม ในเร่ืองการเผาไหม้ 3.การคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ และ 4.การเผาในที่โล่ง 

ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมอืกบัหลายส่วน ทั้งสธ. ก.พลังงาน ก.คมนาคม ก.เกษตรฯ และอปท.  

มตชิน     -เสนอข่าว นายศรีสุวรรณ  จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลจัดการ

ปัญหาการเผาไร่อ้อยที่เป็นต้นเหตุของการเกดิ Smog โดยห้ามการซื้ อขายผลผลิตอ้อยที่ผ่านการเผาโดยเดด็ขาด หาก

ข้อเรียกร้องไม่เป็นผล นายกรัฐมนตรีและรมว.อุตสาหกรรม ควรลาออก และสมาคมจะร่วมมือกบัชาวบ้านข้างไร่อ้อย 

และประชาชนทั่วไปที่เดอืดร้อน ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือระงับปัญหาดงักล่าว 

      -ด้าน นายปลอดประสพ สรัุสวด ีรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย โพสตเ์ฟซบุก๊ส่วนตวั  แนะนาํ 1.ระดมรถนํา้รถดบัเพลิง

ล้างถนนทุกคนื 2.สถานที่ก่อสร้างให้มกีารฉีดฝอยนํา้อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง 3.ระงับการเผาทุกอย่างในที่โล่ง 4.รถยนต์

เมื่อจอดหรือตดิไฟแดงขอให้ดบัเคร่ือง และ 5.ปลูกหญ้าตามไหล่ถนนและอย่าให้รถวิ่งลงมา 

ข่าวสด    -เสนอข่าว นางนันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ค่าฝุ่ น PM 2.5 เข้า

ขั้นวิกฤต จาํเป็นต้องมมีาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ระยะสั้น เสนอให้รัฐบาลประกาศหยุดงาน 1-2 วัน เพ่ือลดฝุ่ นจาก

ยานพาหนะและโรงงานอตุสาหกรรม ส่วนระยะกลางและยาว ต้องทบทวนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกบัการใช้เชื้อเพลิงทั้ง

ระบบ เชื้อเพลิงดเีซล ควรทาํตามมาตรฐานสากล  

www.change.org      -Friend Zone ได้สร้างแคมเปญรณรงคร้์องเรียน18หัวหน้า คสช. ระบุว่า 18อากาศเป็นพิษในระดบัรุนแรง 4 4 ควรต้องยก

เป็นปัญหาภัยพิบัติระดับชาติ และ 4 4เรียกร้องให้ภาครัฐ ประกาศมาตรการเร่งด่วนแก้วิกฤตฝุ่ น โดย 1. 4 4นาํเสนอข้อมูล

สภาวะอากาศอย่างโปร่งใส ล่วงหน้า และประชาสมัพันธว์ิธป้ีองกนั โดยใช้ดัชนีสขุภาพอนัเนื่องมาจากคุณภาพอากาศ 

AQHI (Air Quality Health Index) แทนดชันีวัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) 442.ลดจาํนวนรถ คุมควัน

ดาํ โดย44มมีาตรการลดปริมาณรถยนตใ์ห้สอดคล้องกบัภาวะวิกฤติ ตรวจจับรถควันดาํอย่างเคร่งครัด 3.คุมการเผาและ

ควันพิษจากโรงงาน และการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ 4 44.จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกจิแก้ปัญหาในระยะยาว

โดยมตีวัแทนจากทุกภาคส่วน และจัดทาํการสาํรวจทางการแพทย์ในระดบัมวลชน (Mass) เพ่ือนาํไปสู่การเปล่ียนแปลง

เชิงนโยบาย 

สยามรัฐ  

คอลัมน์ 

จับอณุหภมูโิลก 

    -เสนอว่า องค์การอนามัยโลกเตือนว่า ปัญหามลภาวะทางอากาศทาํให้ประชากรโลกเสียชีวิตปีละกว่า 7 ล้านคน 

รายงานการศึกษาของม.ยูทาห์พบว่า อากาศที่เป็นพิษเป็นอนัตรายต่อสตรีตั้งครรภ์ อาจทาํให้คลอดก่อนกาํหนดหรือ

แท้งได้ สอดรับกับงานวิจัยอีกชิ้ นหนึ่งที่พบว่าตั้งแต่ปี 2550 – 2558 มีหญิงตั้งครรภ์ได้รับผลกระทบจากปัญหา

มลภาวะทางอากาศคลอดก่อนกาํหนดมากกว่า 1,300 ราย  

โพสตทู์เดย์      -เสนอว่า รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐไม่กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวเพ่ือป้องกนัปัญหาฝุ่ นละออง PM 2.5 มากพอ 

โดยที่ผ่านให้ข้อมูลว่าพ้ืนที่ที่มปัีญหาส่วนใหญ่อยู่ในแนวรถไฟฟ้า และแก้ปัญหาแบบผิวเผินด้วยการฉีดนํา้ ต่อมากรม

ควบคุมมลพิษและ สธ. แจ้งไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก เมื่อสภาพอากาศเปล่ียนสถานการณจ์ะคล่ีคลาย คนทั่วไปให้ใช้

ชีวิตได้ตามปกติยกเว้นกลุ่มเสี่ยง ล่าสุดมีคําเตือนจากกทม.ว่า ปริมาณฝุ่ นอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

โดยเฉพาะผู้ทาํงานกลางแจ้งควรใส่หน้ากากอนามัย และกรมควบคุมมลพิษให้จับตาสถานการณ์ใกล้ชิด เป็นเพราะ

ภาครัฐกลัวประชาชนตื่นตระหนกจึงไม่บอกข้อมูลกับประชาชนให้ครบถ้วน ทาํให้เข้าใจผิดและคิดว่าฝุ่ นจะหายไป 

สดุท้ายกว่าประชาชนจะตื่นตวักไ็ด้รับฝุ่ นละอองจนเกดิภาวะแทรกซ้อนแล้ว  

แนวหน้า  

คอลัมน์ เลียบวิภาวด ี

    -เสนอว่า ผลสาํรวจบางองค์กรระบุว่า กทม.มีฝุ่ นพิษเป็นอนัดับ 9 ของโลก ซึ่งทั้ง 10 เมืองที่ติดอนัดับล้วนอยู่ใน

เอเชียตะวันออก ทาํให้มกีารระบุเชิงขาํขนัว่า อาหารป้ิงย่างที่คนเอเชียชอบรับประทานคอืตวัการที่ทาํให้เกดิฝุ่ นพิษ 

กรงุเทพธรุกจิ  

บทบรรณาธกิาร 

    -กล่าวว่า มาตรการทาํความสะอาด ฉีดพ่นละอองนํา้ หรือทาํฝนเทยีม ล้วนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนการ

แก้ปัญหาระยะยาว นายกฯ สั่งให้ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ก.มหาดไทย ก.สาธารณสขุ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เร่งประชุมหารือแก้ปัญหาให้ตรงจุด ทั้งนี้  ต้นตอของปัญหาเกดิจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ โดยเฉพาะการก่อสร้าง

และปัญหารถตดิก่อควันดาํ การเผาหญ้า เผาขยะในที่โล่งแจ้ง ฯลฯ  

โพสตทู์เดย์ คอลัมน์

เหนี่ยวไก 

    -เสนอว่า มีการแสดงความเหน็ในสื่อออนไลน์ต้องการให้ยกการแก้ปัญหาฝุ่ นละอองเป็นวาระแห่งชาติ หรือจัดตั้ง

หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงขึ้นมากาํกบัดูแลเป็นวาระเร่งด่วน ซึ่งหลายหน่วยงานคงต้องทบทวนมาตรการแก้ไข ต่าง

กบัต่างประเทศที่มนีักวิจัยและหน่วยงานรับผดิชอบเร่ืองฝุ่ นละอองโดยตรง มแีผนป้องกนัระยะยาว ไทยน่าจะมีการถอด

องคค์วามรู้จากนานาประเทศมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งมูลที่คพ.รายงานสถานการณทุ์กวันแต่ยังไม่มกีารนาํมาจัดการอย่าง

เป็นรปูธรรม 

https://www.change.org/o/friendzone
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มตชิน ไทยโพสต ์

เดลินวิส ์ผุ้จัดการ

รายวัน โพสตทู์เดย์ ทนั

หุ้น 

ค่ารกัษา รพ.เอกชน 

    -เสนอข่าว นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมรพ.เอกชน แถลงข่าวทาํความเข้าใจเกี่ยวกบัค่ารักษาพยาบาล

รพ.เอกชน 3 ประเดน็ 1.ค่ายารพ.เอกชนจะรวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่นิยามใน พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (แก้ไข

ปรับปรงุ พ.ศ.2561) และตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เช่น ต้นทุนการจัดซื้อจัดหา การขนส่ง การจัดเกบ็รักษาที่

ได้มาตรฐาน ระบบสารสนเทศทางเภสชักรรม การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง บริการของบุคลากรที่จาํเป็น และค่าบริการ

ทางเภสัชกรรม 2.เร่ืองการล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลเป็นไปไม่ได้ เพราะคนไทย 99% มีสิทธิในหลักประกัน

สขุภาพภาครัฐ 3.หากมกีารกาํกบัค่ารักษาพยาบาลรพ.เอกชน จะทาํให้ไม่มกีารลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและทาํให้

ศักยภาพการแข่งขนัของประเทศไทยด้อยลง โดยเฉพาะนโยบาย Medical Hub  

     ด้าน  นพ.เฉลิม หาญพาณชิย์ ที่ปรึกษาสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า การหารือร่วมกบัก.พาณิชย์และภาคส่วนต่างๆ 

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. สมาคมฯ ได้นาํข้อมูลค่ายาตามองค์ประกอบพ.ร.บ.สถานพยาบาล ชี้ แจงให้ก.พาณิชย์ทราบ ส่วน

ค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นไปตามที่แพทยสภากาํหนด ซึ่งจะกาํหนดค่ายาหรือค่ารักษาพยาบาลเป็นราคากลางหรือ

เพดานราคาไม่ได้ เพราะรพ.เอกชนแต่ละแห่งมต้ีนทุนและการพัฒนาต่างกนั 

     นพ.สุรพงษ์ อาํพันวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า ตามกฎหมายของ สธ.ระบุเพียงองค์ประกอบที่

สามารถนาํมาคิดเป็นค่ายาได้ แต่ไม่ได้กาํหนดอตัรา เนื่องจากเข้าใจดีว่าแต่ละรพ.มีต้นทุนที่แตกต่างกนั เป็นการเปิด

เสรีตามต้นทุนของรพ.แต่ละระดับ หากก.พาณิชย์จะกําหนดให้เป็นราคาเดียวทั้งหมดอาจขัดแย้งกับพ.ร.บ.

สถานพยาบาล จงึควรหารือกบัสธ.ให้เข้าใจตรงกนัก่อน หากจะดาํเนินการต่อต้องปรับปรงุพ.ร.บ. สถานพยาบาล  

เดลินวิส ์กรงุเทพธรุกจิ     -เสนอข่าว นายสนธรัิตน์ สนธจิิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จะเดินหน้าเร่ืองนี้ ต่อไป โดยตอนนี้ อยู่ระหว่างการ

หารือรายละเอยีดกบัทุกฝ่าย ยังไม่สามารถนาํเข้าที่ประชุมครม.พิจารณาได้ทนัวันที่ 15 ม.ค.นี้  เพราะมอบหมายให้

คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นศึกษารายละเอยีดรอบด้าน พร้อมรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายนาํมาประเมินผลกระทบทั้งหมด 

ก่อนสรุปว่าจะใช้มาตรการอย่างไร ขอยํา้ว่ามาตรการที่ออกมาทุกฝ่ายต้องเหน็พ้องร่วมกนัก่อน เพ่ือให้เกดิความเป็น

ธรรมกบัทุกฝ่าย และไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือระบบเศรษฐกจิโดยรวม 

เดลินวิส ์ 

คอลัมน์ เล่นกบัไฟ 

    -เสนอว่า หวังว่า ก.พาณชิย์จะเดนิหน้าควบคุมราคายาและเวชภัณฑข์อง รพ.เอกชนให้ได้ เนื่องจาก รพ.เอกชน แย้ง

ว่ามีการเปิดเผยราคาอยู่แล้ว ด้านแพทยสภา ระบุว่า ถึงราคาแพงกถู็กกว่าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นคนละเร่ืองกนั ทั้งนี้

เห็นว่า มีค่าใช้จ่ายหลายรายการที่รพ.เอกชนไม่ได้แจ้งราคาล่วงหน้า เช่น ค่าบริการชั่ งนํ้าหนัก วัดความสูง  

ความดนัโลหิต วัดความดนัสายตา โดยจะแสดงราคาในภายหลัง ส่วนปัญหาหนักสดุคือ ค่ายาที่ต่างกนัมากระหว่างรพ.

เอกชนกบัร้านขายยา ซึ่งผู้บริโภคควรจะมีทางเลือกว่าจะซื้ อยาของรพ. หรือนาํใบสั่งยาของแพทย์ไปซื้ อที่ร้านขายยา

ทั่วไป 

 

มตชิน 

กญัชาทางการแพทย ์

    -เสนอข่าว นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทาํอนุบัญญัติรองรับร่างพ.ร.บ.

ยาเสพติดให้โทษ ว่า ระหว่างร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษรอประกาศในราชกจิจานุเบกษา อย.ได้เตรียมกฎหมายลูก

รองรับ ขณะที่ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดกใ็กล้แล้วเสรจ็ โดยในส่วนกฎหมายลูกทั้ง 8 ฉบับเหลือแค่รายละเอยีด

และรับฟังความคิดเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีเร่ืองหลักๆ ทั้งการอนุญาตปลูก การผลิต นาํเข้า 

เป็นต้น ยกตัวอย่างการปลูก ล่าสุดมีการอนุญาตให้วิสาหกิจชุมชนปลูกได้ กจ็ะต้องมีการปรับแก้กฎหมายลูกให้

สอดคล้องกนั ส่วนกฎหมายลูกที่กาํหนดการใช้กบัโรค จะมกีารระบุคุณสมบัติหมด โดยแพทย์แผนไทยสามารถใช้ได้

เพราะเป็นสตูรแพทย์พ้ืนบ้าน 

 

กรมประชาสมัพันธ ์

โครงการ 1 วดั 1 รพ. 

    -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกยีรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. 

และคณะผู้บริหาร ตดิตามการขับเคล่ือนโครงการ "1 วัด 1 รพ."  ที่วัดพระธาตุหริภญุชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลาํพูน 

ตามนโยบายรัฐบาลในการขบัเคล่ือนธรรมนูญสขุภาพพระสงฆ ์เพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาสขุภาพพระสงฆ์อย่างย่ังยืน โดย

ในปี 2562 ตั้งเป้าหมายขยายโครงการ "1 วัด 1 รพ." ไปสู่ รพ.ทุกระดับให้ได้ 16,660 แห่งทั่วประเทศ กจิกรรมหลัก 

คือ 1.จัดทาํฐานข้อมูลพระสงฆ ์2.ดาํเนินงานวัดส่งเสริมสขุภาพพระสงฆ ์อบรมพระคิลานุปัฏฐากหรือพระอาสาสมัคร

ส่งเสริมสขุภาพ (อสว.) 3.ดาํเนินงานวัดส่งเสริมสขุภาพตามเกณฑก์รมอนามัย 4.ตรวจคัดกรองสขุภาพพระสงฆ ์และ 

5.วัดร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรมขบัเคล่ือนด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 
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กรงุเทพธรุกจิ 

หลกัเกณฑก์ารซ้ือยา-เวชภณัฑ ์

   -เสนอข่าว กรมบัญชีกลาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

เสนอแนวทางปฏบิัติในการจัดซื้ อยาหรือเวชภัณฑท์ี่มใิช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยและได้รับการอนุมัติจากครม.

แล้ว โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อผลิตภัณฑย์า หรือเวชภัณฑท์ี่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มูลค่ารวมไม่น้อย

กว่า 30% ของแผนความต้องการจัดซื้ อยาตามชื่อสามัญ หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารายการที่ตรงกับบัญชีนวัตกรรมไทย

ทั้งหมดของหน่วยงานนั้นๆ ได้แก่ 1.จัดซื้ อยาทั่วไป (ยาเคมี) ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยตามบัญชีรายการยาของ

หน่วยงานนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่ารวมของเงินงบประมาณค่าจัดซื้ อยาทั่วไป (ยาเคมี) ตามชื่อสามัญที่อยู่ใน

บญัชีนวัตกรรมไทย ณ ต้นปีงบประมาณ 2.จัดซื้อยาชีววัตถุ ซึ่งได้ขึ้นบญัชีนวัตกรรมไทยตามบญัชีรายการยาชีววัตถุของ

หน่วยงานนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่ารวมของเงินงบประมาณค่าจัดซื้ อยาชีววัตถุตามชื่อสามัญที่อยู่ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ณ ต้นปีงบประมาณ สาํหรับวิธกีารจัดซื้ อแยกเป็น 2 กรณี คือ 1.หากรายการยาตามชื่อสามัญ ที่อยู่ใน

บัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑท์ี่มิใช่ยาตามบัญชีนวัตกรรมไทย รายการใดมีผู้แทนจาํหน่ายเอกชนเพียงรายเดียว 

และมีองค์การเภสัชกรรมสภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร ผลิตออกจาํหน่ายด้วย หน่วยงานของรัฐจะ

จัดซื้อโดยวิธเีฉพาะเจาะจงจากผู้แทนจาํหน่ายเอกชน องคก์ารเภสชักรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสชักรรมทหาร 

ซึ่งได้ขึ้นบญัชีนวัตกรรมไทยรายใดกไ็ด้ 

       2.หากรายการยาตามชื่อสามญัที่อยู่ในบญัชียาหลักแห่งชาตหิรือเวชภัณฑท์ี่มใิช่ยาตามบญัชีนวัตกรรมไทยรายการ

ใด มีผู้แทนจาํหน่ายเอกชนหลายราย และมีองค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร ผลิต

ออกจาํหน่ายด้วยหากหน่วยงานของรัฐจะจัดซื้ อจากผู้แทนจาํหน่ายเอกชน ให้จัดซื้ อโดยวิธคีัดเลือกแต่หากจัดซื้ อจาก

องคก์ารเภสชักรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสชักรรมทหาร ให้จัดซื้อโดยวิธเีฉพาะเจาะจงจากรายใดกไ็ด้ 

     ทั้งนี้  หากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้ อยาทั่วไป (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุ ได้ตามสัดส่วนร้อยละที่กาํหนด 

จะต้องรายงานเหตุผลความจาํเป็นไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทุกรายไตรมาส เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานไปยัง

สาํนักงบประมาณ 

 

กรงุเทพธรุกจิ  

บทความพิเศษ 

ระบบบริการสุขภาพ 

    -เสนอบทความ โดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา กล่าวถึงกรณีสาํนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า

ประเทศไทยมีการพัฒนาประสิทธภิาพการใช้จ่ายในการให้บริการสุขภาพดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ว่า อาจทาํให้ผู้บริหาร

ระบบบริการสุขภาพภูมิใจ แต่รายงานนี้ ดูเฉพาะเร่ืองการเงินเท่านั้น ไม่ได้ลงรายละเอียดว่างบประมาณที่ใช้มี

ประสทิธผิลสงูสดุหรือไม่ ซึ่งความจริงคอื ค่าจ้างและเงินเดอืนของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยมีอตัราตํ่ามาก 

และแพทย์ทาํงานหนักมากกว่า 16 ชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพัก และแม้ค่าเฉล่ียอายุขัยของประชาชนไทยเพ่ิมขึ้น แต่ไม่มี

ข้อมูลเชิงลึกว่า ประชาชนที่มีอายุยืนยาวขึ้นมีสุขภาพดี หรือเจบ็ป่วยด้วยโรคเร้ือรังมากขึ้น ต้องพ่ึงพา ระบบบริการ

สขุภาพเพ่ิมขึ้น มผู้ีป่วยตดิบ้านตดิเตยีงมากขึ้น จนเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการหมอครอบครัว และเพ่ิมงบประมาณ

ในการดูแลผู้ป่วยตดิบ้านตดิเตยีง จึงมข้ีอเสนอว่า การมปีระสทิธภิาพการบริหารงบประมาณที่ดี ควรต้องทาํให้สขุภาพ

และคุณภาพชีวิตของประชาชนและบุคลากรที่ทาํงานในระบบบริการสขุภาพดขีึ้นด้วย 

 

สยามรัฐ 

คอลัมน์ สงัคมสยามรัฐ

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ แวดวง 

รอบกรงุ 

การประชมุ Bangkok GREEN&CLEAN 

    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดกีรมอนามยั เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพ

ภาคเีครือข่ายในการขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน Bangkok GREEN & CLEAN PLUS (BKKGC+) ประจาํปี 2562 จัด

โดย สถาบนัพัฒนาสขุภาวะเขตเมอืง กรมอนามยั ที่โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั่น 

 

มตชิน 

โครงการ 9 ย่างเพือ่สรา้งลูก 

    -เสนอบทความ นพ.ศุภกจิ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ. ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พัฒนา

โครงการ 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก' (Early Moments Matter on Mobile) เพ่ือเป็นตัวช่วยในการให้ความรู้  แนะนาํกจิกรรม

สร้างพัฒนาเดก็ด้านต่างๆ ตามช่วงวัย เป็นการนาํเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างการเข้าถึงความรู้และทักษะปฏิบัติอย่าง

ครอบคลุมและมคุีณภาพ ถอืเป็นของขวัญวันเดก็ปี พ.ศ.2562 สาํหรับเดก็ไทยที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้  

     ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดกีรมอนามยั กล่าวว่า การได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการเล้ียงลูกและ

การพัฒนาเดก็ จะช่วยให้พ่อแม่สามารถเล้ียงลูกให้เติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพ โดยโครงการฯ จะส่งข้อความ อินโฟ
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กราฟิก และวิดโีอ ข้อมูลความรู้สาํหรับช่วงตั้งครรภ์จนเดก็อายุครบ 6 ขวบ ใน 9 หัวข้อ ได้แก่ 1.ตั้งครรภ์คุณภาพ 2.

นมแม่และโภชนาการเดก็ 3.เข้าใจพัฒนาการเดก็ตามวัย 4.การเล่นและการส่งเสริมพัฒนาการ 5.เล้ียงลูกเชิงบวก 6.

ป้องกันโรคและดูแลเมื่อเจ็บป่วย 7.ความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ 8.สุขอนามัยที่ดี และ 9.บทบาทสมาชิกใน

ครอบครัว สามารถสมคัรรับข้อความได้ฟรีที่เพจ "9 ย่างเพ่ือสร้างลูก"  

 

แนวหน้า 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

อบรมการใชช้ดุทดสอบตรวจย่าฆ่าแมลง 

    -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธบิดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกบัภาคีเครือข่าย จัด

โครงการ “อบรมเชิงปฏบิตักิารการใช้ชุดทดสอบหาชนิดสารเคมกีาํจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธญัพืช ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562” แก่เจ้าหน้าที่รพ.สงักดัสป.สธ. 887 แห่ง และเจ้าหน้าที่สสจ. 77 แห่ง ระหว่างเดือน ม.ค. - 

ม.ีค. 2562 เพ่ือตรวจสอบผกัผลไม้ให้มคีวามปลอดภัยก่อนนาํมาปรุงอาหารให้ผู้ป่วยใน รพ. ตามนโยบายรพ.อาหาร

ปลอดภัย และ GREEN & CLEAN hospital โดยมี ศ.คลินิก พิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. 

เป็นประธานเปิดโครงการ 

 

ข่าวสด 

ระบบสนบัสนุนอาชีพผูบ้กพร่องทางสติปัญญา 

    -เสนอข่าว นพ.สมยั ศิริทองถาวร รองอธบิดีกรมสขุภาพจิต กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพให้

บุคคลที่มีความพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้  และออทิสติก เข้าถึงการมีอาชีพ ว่า ปัจจุบันไทยยังขาดระบบการ

สนับสนุนการจ้างงานคนพิการด้านสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ที่มีความพร้อมและมีความสามารถ สถาบัน

พัฒนาการเดก็ราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ จึงร่วมมือกบักรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดูแลและฟ้ืนฟูผู้

พิการกลุ่มนี้  โดยมุ่งเน้น 2 มิติ คือ การเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพงานที่เหมาะสมกับคนพิการ และความย่ังยืนในการ

รักษาผู้พิการให้อยู่ในระบบการทาํงาน ขณะนี้มผู้ีพิการทางสตปัิญญา ทางการเรียนรู้  และออทสิติก ได้รับการฟ้ืนฟูจนมี

คุณภาพชีวิตดขีึ้น พร้อมที่จะรับการพัฒนาทกัษะส่งเสริมด้านการมีอาชีพแล้วกว่า 6,000 คน สาํหรับมาตรการในการ

พัฒนา คือ การฝึกอบรมแบบสอนงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านอาชีพที่ เหมาะสมกับศักยภาพ 

ความสามารถของผู้พิการทั้ง 3 ประเภทที่มีอายุ 15-18 ปี ที่ผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางกายและทางจิตมาแล้ว 

ดาํเนินการในรพ.จิตเวชทั่วประเทศ 20 แห่ง และอบรมผู้ปกครองเพ่ือร่วมกนัฝึกทกัษะการทาํงานให้คนพิการด้วย 

 

ไทยโพสต ์

เคร่ืองเดนตีสแกน 

    -เสนอข่าว นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. เผยว่า สวทช. ได้พัฒนาเคร่ืองเดนตสีแกน เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ทางทนัตกรรม 3 มิติ ช่วยลดความผิดพลาดในการผ่าตัดช่องปาก ช่วยทาํรากเทียมได้แม่นยาํ นาํไปติดตั้งในรพ.ทั่ว

ประเทศ 50 แห่งในปีนี้  และอนาคตจะลดขนาดเพ่ือใช้ในระดบัคลินิกได้ 

     ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช. เผยว่า ในช่วงเดือนธ.ค. 2561 มีเคร่ืองเดนตีสแกนทั้งรุ่น 1.1 และ 2.0 

ให้บริการประชาชนรวม 20 เคร่ือง มีการใช้งานมากกว่า 5,000 คร้ัง และภายในปี 2562 จะมีเคร่ืองเดนตีสแกน

ให้บริการรวมทั้งสิ้ น 60 เคร่ือง ในรพ. 50 แห่ง แยกเป็น สังกัด สธ. 37 แห่ง สังกัดก.กลาโหม 4 แห่ง สังกัด

มหาวิทยาลัย 7 แห่ง และสังกดักทม. 2 แห่ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนาํเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ประมาณ 10 ล้าน

บาท และยังสามารถนาํข้อมูล 3 มิติที่ได้จากตัวเคร่ืองส่งไปยังศูนย์รวมเพ่ือดูข้อมูลโรคทางช่องปากของคนไทย หรือ

การตรวจพบโรคใหม่ๆ ทาํให้สามารถนาํเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาสนับสนุนการทาํงานของทนัตแพทย์ได้ 

 

เดลินวิส ์

คอลัมน์ หมายเหตุ

ประชาชน 

บุหร่ีไฟฟ้า 

    -เสนอบทความ สถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัมูลนิธริณรงค์เพ่ือการไม่สบูบุหร่ี และศูนย์วิจัยและจัดการ

ความรู้ เพ่ือการควบคุมยาสูบ ได้สาํรวจความคิดเห็นของเดก็และเยาวชนต่อบุหร่ีไฟฟ้า จาํนวน 1,647 คน จากทั่ว

ประเทศ อายุระหว่าง 15-25 ปี พบว่า ร้อยละ 39.8 เข้าใจว่าบุหร่ีไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑท์ี่ช่วยเลิกบุหร่ีธรรมดาได้ โดย

ร้อยละ 76.9 ได้รับข้อมูลที่บิดเบือนจากสื่อสงัคมออนไลน์ และพบว่ามีการจาํหน่ายบุหร่ีไฟฟ้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์

ร้อยละ 80.8 ตลาดนัดกลางคืน ร้อยละ 39.2 และเพ่ือนหรือคนใกล้ชิดร้อยละ 31.30 ทั้งนี้  มเีดก็และเยาวชนเพียง

ร้อยละ 16.8 เท่านั้นที่สนับสนุนให้บุหร่ีไฟฟ้าเป็นผลิตภณัฑย์าสบูที่ถูกกฎหมาย 

    ด้าน นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย สาํนักควบคุมการบริโภคยาสบู เปิดเผยว่า 

บุหร่ีไฟฟ้าในขณะนี้ ยังเป็นสนิค้าที่มคีวามผดิตามกฎหมาย ได้แก่ ประกาศกระทรวงพาณชิย์ เร่ือง กาํหนดให้บารากู่และ

บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้า เป็นสนิค้าที่ต้องห้ามในการนาํเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 มีโทษจาํคุกไม่เกนิ 10 



                                                             สรุปข่าววันที่ 15 มกราคม 2562 7 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสนิค้า หรือทั้งจาํทั้งปรับ, คาํสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 9/2558 

กาํหนดห้ามขายหรือห้ามให้บริการสนิค้า ได้แก่ บารากู่ดั้งเดิม บารากู่ไฟฟ้า บุหร่ีไฟฟ้า ตวัยาบารากู่ดั้งเดิม และนํา้ยา

สาํหรับเตมิบุหร่ีไฟฟ้าและบารากู่ไฟฟ้า มโีทษจาํคุกไม่เกนิ 5 ปี หรือปรับไม่เกนิ 500,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และ

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 รวมทั้งหากฝ่าฝืนสบูบุหร่ีไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะที่กาํหนดให้เป็นเขตปลอด

บุหร่ี มโีทษปรับไม่เกนิ 5,000 บาท ตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑย์าสบู พ.ศ. 2560 ด้วย 

 

เดลินวิส ์

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

ปัญหาขยะพษิ 

     -เสนอข่าว พล.อ.นิพัทธ ์ทองเลก็ ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญัฯ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกส ์เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น กรมโรงงานอตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมอนามยั ร่วมแสดงความเหน็ โดย

ตัวแทนกรมควบคุมมลพิษ ชี้ แจงถึงหลักการและเหตุผลของการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวว่า ซากผลิตภัณฑ์ขยะ

อเิลก็ทรอนิกสม์จีาํนวนมากขึ้น แต่การจัดการซากไม่มปีระสทิธภิาพและยังมปัีญหา การแยกขยะไม่ถูกวิธ ีพบโลหะหนัก

ปนเป้ือนในขยะอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ นอกจากนี้  ยังเป็นการเปิดช่องเพ่ือให้อาํนาจแก่รัฐมนตรีออกข้อกาํหนดเพ่ิมเตมิได้  

    ด้านตวัแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงเร่ืองศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑแ์ละขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ว่า ท้องถิ่น

มีหน้าที่ในการจัดการขยะโดยหลังเกบ็ต้องคัดแยกขยะ แต่ไม่รวมถึงซากผลิตภัณฑ์ เพราะยังขาดประสิทธภิาพในการ

จัดการ การที่กฎหมายกาํหนดให้อปท.ร่วมกับเอกชนนั้น จะต้องจัดหาสถานที่ซึ่งอาจจะต้องพิจารณางบฯ เพ่ิมเติม 

รวมถงึบุคลากรและภาระงานขยะด้วย 

 

ไทยรัฐ 

ชาวบา้น อ.กุฉินารายณ ์เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 

      -เสนอข่าว นพ.ประวิตร ศรีบุณรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสนิธุ ์พร้อมเจ้าหน้าที่ อ.กุฉินารายณ์ และเจ้าหน้าที่จิตเวช ให้

ความรู้และให้กาํลังใจชาวบ้านพร้อมสอบสวนโรคกรณีมีผู้เสยีชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่บ้านโนนบุพผา หมู่ 9 และบ้านดง

เหนือหมู่ 2 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ ์จ.กาฬสนิธุ ์พบว่า รายที่ 1 อายุ 59 ปี เสยีชีวิตวันที่ 2 ม.ค. ไม่มีโรคประจาํตัว มี

แผลที่มอืจากนํา้กรดที่ใช้กรีดยาง ไม่ได้รับการรักษา ทาํให้ติดเชื้ อในกระแสเลือด รายที่ 2 อายุ  26  ปี เสยีชีวิตวันที่  5 

ม.ค. ป่วยโรคหัวใจและไม่ได้รักษาต่อเนื่อง วันที่เสียชีวิตไปยิงหนูนาตอนกลางคืนมาปรุงอาหารกนิตอนเช้าแล้วนอน

หลับเสยีชีวิต และรายที่ 3 อายุ 59ปี ดื่มสรุาประจาํ ไปงานศพคนที่ 2 ชาวบ้านเห็นล้มหงายหลัง จึงนาํส่งรพ. แพทย์

วินิจฉัยว่าเส้นเลือดในสมองแตก ส่วนรายที่ 4 อายุ 28 ปี พักผ่อนน้อย ดื่มสรุาเป็นประจาํ ขณะช่วยงานศพพ่อซึ่งเป็น

ผู้เสยีชีวิตรายที่ 3 มอีาการชัก ล้มหมดสต ิกู้ชีพได้ปฐมพยาบาลจนฟ้ืนแล้วนาํส่งรพ.กุฉินารายณ ์ไม่ได้เสยีชีวิต 

 

ไทยรัฐ 

คุมเขม้รา้นอาหาร 

     -เสนอข่าว ร.ต.พงศธร ศิริสาคร รองผวจ.นครปฐม เปิดเผยว่า ร่วมกับ สสจ.นครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดทาํแผนงาน "ถนนเทศาปลอดบุหร่ี ขบัขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภยั100%" ภายใต้โครงการสนับสนุนการควบคุมการ

บริโภคยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ให้สถานที่สาธารณะต่างๆ รวมทั้งร้านอาหาร ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม

ผลิตภัณฑย์าสบู จัดกจิกรรมตรวจเย่ียมร้านค้า ถนนอาหารปลอดภัยปลอดเหล้า-บุหร่ี ที่ร้านค้าภาคกลางคืนองค์พระ

ปฐมเจดีย์ รวมถึงประชาสมัพันธง์ดสบูบุหร่ีในที่ชุมชน ตลาด และร้านอาหาร โดยจะเร่ิมตรวจสอบตั้งแต่กลางเดือนนี้

เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนมโีทษปรับ 

 

สยามรัฐ 

บางกอกบซินิวส ์

โรคมะเร็งปอด 

     -เสนอข่าว บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) ร่วมกับ สธ. และมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จัด

โครงการ HEALTHY LUNG THAILAND ขยายการดูแลผู้ป่วยมะเรง็ปอดในเขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 8 และเขต

สขุภาพที่ 11 รวม 22 จังหวัด มุ่งส่งเสริมศักยภาพการเข้าถงึบริการการแพทย์ สร้างความรู้ความเข้าใจ 

 


